

อยากให้ท่านอาจารย์วิจารณ์รายการศึก 12 ราศีครับ?

คัดจากคำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 11 ก่อนอื่น ผมขอแสดงความยินดีที่ท่านอาจารย์มีเวปไซด์ที่น่าอ่านน่าศึกษา ผมเป็นศิษย์ มหามกุฏราชวิทยาลัยเช่นกันครับแต่จบไปจากวิทยาเขตวังน้อย ทุกวันนี้เป็นอาจารย์โรงเรียนมัธยมที่ จังหวัดมหาสารคาม ผมเคยได้ยินชื่อเสียงของท่านอาจารย์มานานว่าเรียนเก่ง แต่ไม่เคยนึกว่า อาจารย์จะดูดวงเป็น ผมเป็นแฟนติดตามรายการศึก 12 ราศีมาระยะหนึ่ง แต่ไม่มีความรู้ทาง โหราศาสตร์ อยากถามท่านอาจารย์ว่าคำทำนายในศึก 12 ราศีนี้แม่นยำมั๊ยครับ? ขอฟังความเห็น ด้วยครับ (กิตติเตโชมหาสารคาม)

คำตอบ 11: เรียนตามสัจย์ว่าผมศึกษาโหราศาสตร์เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นเพียงแค่อุบายเล่น มี เวลาว่างก็แค่นั่งดูดวงให้คนสนิทคิดใกล้สนุกๆเท่านั้น มหามกุฏฯ เดียวนี้ ก็มีคนเก่งโหราศาสตร์ เช่น อาจารย์นรา โสติสงฆ์, อาจารย์เพียร สัมพันธมาสและท่านพระมหาทองสุข สุทธิสิริ ท่านหลังนี่เก่ง โหราศาสตร์แบบพม่าด้วย ที่จริง ความรู้ระดับทางอึ่งแบบผมนี้ควรจะอยู่ลับๆ (keep a low profile) มากกว่า ไม่ได้ตั้งใจนำเสนอตัวเองในทางโหราศาสตร์ แต่สังคมไทยทุกวันนี้ถูกคนที่เรียนวิชา โหราศาสตร์ชักนำไปนอกกลุ่มออกทางมาก หมอดูหลายคนสมัยนี้พยายามลากคนไทยพุทธให้ไปเคารพ กราบไหว้เทพฮินดูมากต่อมาก หลายคนหันไปทางโหราศาสตร์ไปเลยก็มี ทำให้ผมนี้ก็อยากอธิบาย เป็นความรู้ว่าจุดยืนชาวพุทธควรเป็นอย่างไรต่อวิชาโหราศาสตร์

ที่จริง โดยทั่วไป หลังจากศึกษาโหราศาสตร์เชิงทฤษฎี ครูอาจารย์มักบอกลูกศิษย์ให้ ระวังดวงในการทาย เพราะการทายนั้นจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเจ้าชะตามาก ความระมัดระวังจึง เป็นจรรยาบรรณสำคัญของนักโหราศาสตร์ หนึ่งในจรรยาบรรณนักโหราศาสตร์ก็คือไม่ทำนายเกิน กว่าดาวจะบอก ไม่ทำนายน้อยไปกว่าดาวบอก นอกจากนั้นยังต้องตระหนักถึงความควรไม่ควรหรือ กาลเทศะด้วย วิธีป้องกันมิให้ทำนายพร่ำเพรื่อก็คือต้องชั่งน้ำหนักระหว่างดาวบาปเคราะห์และสุก เคราะห์เสมอเพื่อประเมินผลเสียและผลดีว่าอย่างไรไหนจะมากกว่ากัน แล้วจึงค่อยทำนาย

ผมเคยดูรายการศึก 12 ราศีตั้งแต่ปีที่แล้วสองสามครั้ง แต่บังเอิญว่าปรกติ ผมดูช่องโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไม่ค่อยได้ดูช่องรายการฟรีทีวี อย่างช่อง 3, 5, 7, 9 สักเท่าไร เพราะรู้สึกว่าการแข่งขันทำให้โง่งกว่าเดิม นอกจากนี้แต่รายการมอมเมาแล้วยังมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานรัฐบาลน้อยมาก รายการดาวเทียมที่ผมดูประจำก็เช่น Al Jazeera, Russian Today, NHK English, EWTN, และช่องต่างๆ ในเครือ ASTV โดยเฉพาะ The E-San Discovery เพื่อติดตามฟังหมอลำคณะต่างๆ ในภาคอีสาน ผมจึงไม่ได้ดูศึก 12 ราศี และอีกอย่างผมรู้สึกว่าไม่ค่อยได้อะไร

เท่าที่ผมสังเกตวิธีทำนายในศึก 12 ราศีจะมี 2 ลักษณะคือ 1.ทำนายนิสัยคนเกิดในแต่ละราศี โดยยึดดาวเกษตรประจำเรือนเป็นหลัก เช่น 'ราศีใดปากไวใจกล้ำมากที่สุด' 2.ทำนายดวงเมื่อดาวจรได้โคจรมาอยู่ราศีใดราศีหนึ่ง เช่น 'ราศีใด ปีนี้ การงานรุ่งที่สุด' โดยหมอดูพื้นธงจะพื้นธงเป็นคำเฉลยออกมา

ข้อสังเกตของผมก็คือ 1.ในการทำนายนิสัยคนเกิดในแต่ละราศีนั้น ดาวเกษตรประจำราศีไม่พอ เพราะถ้าดาวเกษตรเกิดตกภพวินาศ, อริหรือมรณะต่อลัคนาแล้ว คำทำนายก็จะถูกน้อย ส่วนตัวผมยังต้องดูตนะและนางวาศีในราศีที่ลัคนาสถิตอยู่ด้วย นอกจากนั้น ยังต้องดูว่ามีดาวสัมพันธซึ่งบ่งชี้นิสัยอื่นๆ ได้อีกหรือไม่ด้วย 2.ในการทำนายดาวจร ต้องรู้ว่าดาวนั้นในทักษาเป็นอะไร เป็นกาลกิณี, ศรี, เดช, หรือบริวาร ฯลฯ หรือไม่ นอกจากนั้น ยังจะต้องดูดาวใหญ่ฝ่ายบาปเคราะห์หามาซึ่งกับดาวฝ่ายสุกเคราะห์ว่ามีน้ำหนักไปทางไหนมากกว่ากันครับ

ยกตัวอย่าง หมอดูพื้นธงทำนายว่าถ้าดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับราศี ชีวิตจะรุ่งเรือง ในความเป็นจริง ดาวพฤหัสบดีแคโคจรทับราศี ไม่ได้ทับลัคนา อาจไม่ดีจริงขนาดที่ทำนายหรือครับ เพราะการดูแบบศึก 12 ราศีนั้นกว้างมาก ไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งชัดเจน เช่น คนเกิดราศีเมษ ก็แปลว่าเขาเกิดช่วงอาทิตย์โคจรไปอยู่ราศีเมษ (13 เมษายน-14 พฤษภาคม) แต่ไม่ได้แปลว่าลัคนาเขาอยู่ที่เมษด้วย ต้องเอาเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากมาคำนวณด้วยว่าลัคนาของเขาจริงๆ อยู่ที่ไหน ถึงจะรู้ว่าลัคนาสถิตราศีอะไร

เมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรมาทับลัคนา ก็ต้องดูอีกว่าพฤหัสบดีนั้นในชะตาเดิมมีคุณสมบัติเป็นอะไรตามทักษา ถ้าเป็นกาลกิณีจร โบราณมีคำทำนายว่า *'สุรเสาริราหูครุโหรา สิ่งนี้เป็นกาลกรรณี จรมาทับลัคน์จันทร์จะพลันร้าย จะมอดม้วยฉิบหายลูกเมียหนี ถูกอายุว่าจะตายวายชีวิ เป็นไข้หนัก ถึงที่มรณา ต้องเดชจะฉิบหายเกิดไฟไหม้ มิฉะนั้นแล้วไซ้รต้องสายฟ้า...'* พระสารประเสริฐอ้างใน

โลกาตุว่า ‘ถ้าพฤษภเป็นกาลกรณีจร ต้องลัดนาเพียงฉิบหาย ถ้าเป็นศรียจรต้องลัดนาก็ตายเลย เพราะดีเกินกว่าที่จะอยู่เป็นมนุษย์ – มติบางท่าน’

นอกจากนั้น ก่อนจะทำนายในแต่ละปี นักโหราศาสตร์ต้องชั่งน้ำหนักดาวใหญ่ซึ่งมีทั้งสุกเคราะห์และบาปเคราะห์ หลังจากบวกลบคุณหารดาวใหญ่เหล่านี้แล้วเท่านั้น นักโหราศาสตร์จึงสามารถทำนายดวงชะตาโดยรวมว่าจะดีหรือไม่ดี ดาวใหญ่ที่พืงนำมาชั่งน้ำหนักเมื่อทำนายเหตุการณ์ระหว่างเดือนและปีที่สำคัญๆก็คือ 1.กลุ่มดาวสุกเคราะห์ได้แก่พฤษภดี, ศุกร, พุช 2.กลุ่มดาวบาปเคราะห์ได้แก่อังคาร, ราหู, เสาร์และมฤตยู (อาทิตยเป็นกลางๆ ส่วนมากเป็นบาปเคราะห์) อาทิตย, พุช, ศุกร โคจร 30 วันต่อราศี อังคารโคจร 45 วันต่อราศี จำเป็นมากสำหรับทำนายรายเดือน, พฤษภดีโคจรราศีละ 1 ปี, เสาร์โคจรราว 2 ปีครึ่งต่อราศี, ราหูโคจร 1 ปีครึ่งต่อราศี ส่วนมฤตยู ๗ ปีถึงโคจรครั้งหนึ่ง ทั้งสี่ดาวหลังนี้จำเป็นมากสำหรับพยากรณ์รายปี

สรุปแล้ว เรามีดาวที่ต้องนำมาพิจารณาหลักๆ ก็ 7 ดาว (8 ดาวเมื่อรวมอาทิตยด้วย) ก่อนทำนาย นักโหราศาสตร์จะวิเคราะห์ดูว่าดาวแต่ละดวงในช่วงเวลาที่กำหนดสถิตราศีไหน ตกตำแหน่งทุสถานหรือสุสถาน ต้องชั่งน้ำหนักหรือบวกลบคุณหารดาวทั้งสองกลุ่มแล้วเท่านั้นจึงพยากรณ์ว่าชีวิตจะดีหรือไม่ดี ถ้าคุณเห็นเพียงดาวพฤษภดีมาทับราศีแล้วทำนาย เพราะคุณไม่รู้เลยว่าพฤษภดีในทักษาเป็นอะไรและดาวใหญ่อื่นๆ อยู่ตำแหน่งอะไร เหมือนมีคนบอกคุณว่าจะถูกลอตเตอรี่ได้รางวัลที่ 1 แต่ลืมดูไปว่าพอถูกไปแล้ว จะถูกปล้นระหว่างไปขึ้นเงิน ดังนี้ เป็นต้น

จะเปรียบให้เห็นอีกด้านก็เหมือนคุณปลูกบ้านโดยอาศัยเสา 8 ต้น ตั้งชื่อเสาแต่ละต้นว่าเสาร์, อังคาร, พฤษภดี, ศุกร, พุช, มฤตยู, ราหู, อาทิตย ถ้าคุณเห็นว่าดาวพฤษภดีทับราศีแล้วรีบทำนายว่าเจ้าชะตาจะได้ดิบได้ดี เท่ากับคุณบอกว่าในบ้านทั้งหลายของคุณนั้น เสาต้นที่ชื่อว่า ‘พฤษภดี’ รับน้ำหนักบ้านไว้มากกว่าเสาต้นอื่นๆ เพราะคุณให้ความสำคัญแก่ดาวพฤษภดีเพียงดาวเดียว โดยยังไม่ได้อาไปชั่งน้ำหนักดูว่าดาวเสาร์, มฤตยู, อังคาร ในระหว่างนั้นอยู่ตำแหน่งอะไร สรุปก็คือหมอดูพันธงเอาดาวใดดาวหนึ่งไปพิจารณาและทำนายครับ

คุณอาจเคยได้ยินว่ามีนักโหราศาสตร์คนหนึ่งทำนายว่าในพ.ศ. 2553 ดร.ทักษิณ ชินวัตรจะกลับมาใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เขาให้เหตุผลสั้นๆ ว่า ‘เพราะดาวพฤษภดีจะโคจรเข้าแล้งลัดนาดร.ทักษิณในปีนั้น’ (เขาถือว่าลัดนาดร.ทักษิณอยู่ราศีกันย์) ถ้าคุณเปิดปฏิทินโหราศาสตร์ในช่วงเมษายน 2553 ตั้งแต่ต้นปียันปลายปีก็จะเห็นว่าเสาร์และเกตุโคจรเข้าราศีกันย์ แปลว่าเสาร์ทับลัดนัดร.ทักษิณด้วยถึงพฤษภดีจะแล้งลัดนัแต่ก็มีมฤตยูจรุมพฤษภดี แค่นี้ก็เห็นแล้วว่าคำทำนายนั้นเป็นจริงลำบาก

อย่างไรก็ดี ขออภัยว่าผมเป็นเพียงหมอดูสมัครเล่นและมีความรู้โหราศาสตร์แค่ทางอึ่งเท่านั้นเอง และวัตถุประสงค์ที่อธิบายนี้ก็เพื่อต้องการให้ความรู้แก่ชาวพุทธ เพื่อจะได้ไม่หลงมงายโหราศาสตร์กัน เกินพอดีครับ โหราศาสตร์นั้นฟังได้ในบางระดับ แต่ต้องไม่ม่งมายครับ.